

Duy trì bền vững thành tựu tiêm chủng mở rộng



Ảnh minh họa

99% trạm y tế triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

Sau gần 1,5 năm triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, đến nay đã có 11.183 (99%) trạm y tế, 2.261 cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở tiêm chủng dịch vụ đã sử dụng hệ thống để quản lý tình trạng tiêm chủng cá nhân. Trong năm 2018, có trên 1,7 triệu trẻ em sinh ra được đăng ký trên hệ thống để lưu trữ thông tin tiêm chủng cá nhân thuận lợi cho công tác quản lý tiêm chủng tuyến cơ sở.

Năm 2018 là năm thứ 18 Việt Nam bảo vệ thành công thanh toán bệnh bại liệt và là năm thứ 13 duy trì thành quả loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh trên phạm vi cả nước. Dịch sốt theo chu kỳ được khống chế, số mắc rubella ở mức thấp.

Năm 2018, Bộ Y tế đưa vắc-xin mới là vắc-xin bại liệt bất hoạt dạng tiêm (IPV) vào chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) với sự hỗ trợ của Liên minh toàn cầu vắc-xin và tiêm chủng (GAVI). Từ tháng 9/2018 đến nay, vắc-xin đã được triển khai tại tất cả các trạm y tế xã, phường với 297.391 trẻ em trên cả nước được tiêm chủng vắc-xin này.

Với thành công trong sản xuất vắc-xin MR 2 trong 1, từ tháng 4/2018, Việt Nam đã chuyển đổi sử dụng thành công từ vắc-xin sởi - rubella nhập khẩu sang vắc-xin do Việt Nam sản xuất cho trẻ 18 tháng tuổi. Từ tháng 12/2018, Việt Nam cũng chuyển đổi sang sử dụng vắc-xin 5 trong 1 ComBE Five cho trẻ em dưới 1 tuổi trên toàn quốc.

PGS, TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, hoạt động triển khai tiêm chủng vắc-xin viêm gan B liều sơ sinh trong vòng 24 giờ tại nhiều địa phương được thúc đẩy với sự tham gia chủ động hơn của các bệnh viện. Bên cạnh đó, mô hình tiêm vắc-xin viêm gan B liều sơ sinh tiếp tục được mở rộng tại một số địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Việt Nam tiếp tục duy trì tỷ lệ tiêm vắc-xin viêm gan B liều sơ sinh ở mức cao trên 70% trong 11 tháng đầu năm 2018. Kết quả tiêm chủng vắc-xin viêm gan B liều sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh tại các địa phương được hỗ trợ như Bắc Giang, Sơn La, Bắc Cạn, Quảng Bình và Khánh Hòa đã được cải thiện rõ rệt. Tại Khánh Hòa tăng lên 70,4% so với 44,4% năm

2017; Sơn La tăng gấp đôi từ 31,3% lên 73,3% vào năm 2018.

Trong năm 2018, được sự đồng ý của Bộ Y tế, dự án TCMR đã tổ chức ba đợt chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin sởi - rubella cho nhóm đối tượng từ 1 - 5 tuổi tại các vùng nguy cơ cao. Nhờ vậy, số ca bệnh sởi, rubella đã được khống chế kịp thời, số mắc sởi trong năm 2018 đã giảm rõ rệt.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm não Nhật Bản, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vắc-xin viêm não Nhật Bản cho trẻ 6 - 15 tuổi vùng nguy cơ cao. Đã có 173.138 trẻ được tiêm mũi ba vắc-xin viêm não Nhật Bản tại 28 huyện nguy cơ cao thuộc 16 tỉnh, đạt tỷ lệ 94,2%. "Đến hết 11 tháng đầu năm 2018, có 197 ca mắc viêm não Nhật Bản, giảm so với 232 ca mắc năm 2017 và giảm gần một nửa số ca mắc so với năm 2016 (357 ca)" - bà Hồng cho hay.

Triển khai thí điểm tiêm vắc-xin viêm gan B sơ sinh tại nhà

GS, TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, nhiệm vụ trọng

tâm của TCMR trong năm 2019 là duy trì được tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin trong TCMR cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95% trên phạm vi cả nước.

Trong năm 2019, dự án TCMR sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương đặc biệt khó khăn để tăng tỷ lệ tiêm chủng thông qua tăng cường năng lực cán bộ, truyền thông, quản lý đối tượng và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ TCMR hơn nữa.

Tăng cường tỷ lệ tiêm vắc-xin viêm gan B liều sơ sinh trong 24 giờ sau sinh nhằm phòng, chống bệnh viêm gan B mạn tính. Dự án TCMR sẽ tiếp tục phối hợp với các vụ, cục liên quan để thúc đẩy tiêm vắc-xin viêm gan B tại các cơ sở khám chữa bệnh có phòng sinh. "Trong năm 2019, dự án TCMR cũng sẽ triển khai thí điểm tiêm vắc-xin viêm gan B sơ sinh tại nhà tại tỉnh Lào Cai" - GS, TS Đặng Đức Anh cho biết.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nữa là sẽ tổ chức tiêm bù vắc-xin ComBE Five cho đối tượng của các tháng cuối năm 2018 để đạt chỉ tiêu tiêm chủng đầy đủ trên 95% và bảo đảm an toàn tiêm chủng.

GS, TS Đặng Đức Anh cho hay, năm 2019, dự án TCMR sẽ hoàn thành đợt hai và ba của chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin sởi - rubella cho trẻ em từ 1 - 5 tuổi vùng nguy cơ cao; triển khai chiến dịch uống bổ sung vắc-xin bại liệt cho trẻ 1 - 5 tuổi tại 67 huyện của 23 tỉnh, thành phố; triển khai tiêm chủng bổ sung vắc-xin Td chủ động phòng, chống dịch bạch hầu, uốn ván cho đối tượng trẻ 7 tuổi vùng nguy cơ cao tại 27 tỉnh, thành phố nguy cơ cao vào quý III/2019.

Để duy trì bền vững kết quả TCMR trong năm qua, GS, TS Đặng Đức Anh nhấn mạnh, các cơ sở y tế tiếp tục truyền thông sự kiện, vận động cộng đồng về lợi ích của tiêm chủng đủ mũi, các hoạt động tiêm chủng bổ sung để người dân chủ động đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, phổ biến các kiến thức về theo dõi, chăm sóc trẻ sau tiêm chủng; thúc đẩy truyền thông vận động chính sách huy động nguồn lực của các địa phương cho công tác TCMR.

(theo nhandan.com.vn)

Tín hiệu vui sau sáp nhập trường học ở Quỳnh Mỹ

Đầu năm học 2018 - 2019, Trường Tiểu học Quỳnh Mỹ và Trường THCS Quỳnh Mỹ nhận quyết định sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ). Sau một học kỳ, mọi hoạt động của nhà trường đang dần đi vào nề nếp và bắt đầu đem lại những tín hiệu vui.

Quyết tâm vượt khó

Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ là 1 trong 13 trường liên cấp mới được sáp nhập theo quyết định của UBND huyện Quỳnh Phụ. Bên cạnh những thuận lợi như: cơ sở hai cấp học sát nhau, cơ sở vật chất khang trang; đội ngũ nhà giáo trẻ, năng động, tâm huyết... nhà trường cũng gặp khó khăn: một số cán bộ, giáo viên chưa hiểu sâu về chủ trương sáp nhập trường học; diện tích phòng họp hội đồng không đủ sức chứa khi cả hai cấp học cùng họp hay sinh hoạt chuyên môn; một số công trình phụ trợ chưa giải quyết xong như phòng âm nhạc, nhà ăn bán trú cho học sinh tiểu học... Thấy giáo Nguyễn Văn Khang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ cho biết: Để từng bước khắc phục khó khăn, ngay sau khi sáp nhập, nhà trường đã tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng hướng dẫn đồng thời phân cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng nên việc phối hợp giữa các thành viên trong ban lãnh đạo nhà trường rất chặt chẽ, bảo đảm sự tập trung, thống nhất.

Để ổn định tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, UBND xã Quỳnh Mỹ đã phối hợp với nhà trường tổ chức các buổi họp để quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ông Nguyễn Quốc Thường, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Mỹ chia sẻ: Qua tìm hiểu các địa phương đã thực hiện sáp nhập trường học cho thấy, để công tác sáp nhập đạt hiệu quả cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt, người đứng đầu

môn mà chỉ tác động đến bộ máy quản lý. Chúng tôi cảm thấy vui hơn vì có nhiều tổ, nhóm chuyên môn để giao lưu, học hỏi. Mặc dù tôi dạy cấp THCS nhưng có nhiều điều mà tôi cần học hỏi của những thầy cô giáo dạy cấp tiểu học. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các đồng chí lãnh đạo xã, huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo nên yên tâm và phấn khởi với việc sáp nhập. Đây là niềm vui không chỉ của riêng cô giáo Văn mà của tất cả các thầy cô giáo trong trường.

Những tín hiệu vui

Hơn 4 tháng kể từ ngày sáp nhập, cô giáo Nguyễn Hải Vân, tổ trưởng tổ khoa học xã hội, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ tỏ ra phấn khởi. Cô giáo Văn chia sẻ: Việc sáp nhập gần như không tác động nhiều đến các tổ, nhóm chuyên

tôi xác định làm hết việc chứ không làm hết giờ, mỗi người tự xây dựng cách làm việc linh hoạt để bảo đảm công việc. Qua 1 học kỳ sau sáp nhập, ngoài công tác quản lý có sự thay đổi thì tất cả các hoạt động chuyên môn của hai cấp học đều được duy trì. Vui hơn cả là chất lượng giáo dục vẫn ổn định, tình cảm giữa các thầy cô, giữa thầy cô với học sinh thêm khăng khít. Ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng nên trong suốt thời gian qua toàn huyện Quỳnh Phụ không nhận được ý kiến của nhân dân cũng như của cử tri về việc sáp nhập trường học, hoạt động của các trường đang dần đi vào nề nếp. Đây là những tín hiệu vui khi bước đầu thực hiện sáp nhập trường học.

ĐẶNG ANH



Trao mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ).

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Nhiều sáng kiến trong xây dựng môi trường không khói thuốc

Thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), thời gian qua, Sở Y tế giao Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe là đơn vị đầu mối triển khai tất cả các hoạt động về PCTHCTL. Với vai trò là đơn vị đầu mối, Trung tâm đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hầu hết các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học đã đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy chung. Đã có 95% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc; gần 70% nhà hàng, khách sạn chấp hành xây dựng môi trường không khói thuốc; 68,5% bến xe thực hiện môi trường không khói thuốc. Trung tâm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh thực hiện hàng trăm buổi truyền thông lồng ghép các hội thi tìm hiểu về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá;

phát hành và đăng tải hàng trăm thông điệp, phóng sự, tin, bài phổ biến kiến thức về PCTHCTL trên Báo Thái Bình, Đài PTTH tỉnh, đài TTTT các huyện, thành phố. Hàng tháng tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các hoạt động PCTHCTL trên gần 40.000 cuốn Bản tin Sức khỏe Thái Bình. Ngoài ra, tính riêng năm 2018, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... tổ chức 4 đoàn giám sát công tác PCTHCTL ở 59 trường học, 61 cơ sở y tế, 60 nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh thuốc lá, 33

cơ quan, đơn vị, bến xe khách... Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, ngành Giáo dục, Bộ đội Biên phòng và các bệnh viện, trường học... tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về PCTHCTL và nói chuyện chuyên đề về PCTHCTL cho hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh, nhân viên y tế... Sản xuất và cấp phát 8.000 biển, bảng, để can cấm hút thuốc lá; 1.000 tờ rơi, 3.000 áp phích về PCTHCTL; 35 biển "Cơ quan không khói thuốc"; 60 pa nô "Trường học không khói thuốc"; 60 pa nô treo các nội dung về Luật Phòng, chống tác hại

của thuốc lá và các thông điệp về PCTHCTL tại tuyến đường Long Hưng, Lý Thường Kiệt trên địa bàn thành phố Thái Bình. Triển khai nghiên cứu và nghiệm thu đề tài "Đánh giá tình hình triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Thái Bình năm 2018" với 2.400 phiếu điều tra. Tổ chức thành công hội thi tuyên truyền viên giỏi PCTHCTL cấp tỉnh. Đây là hội thi lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Bình và cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đối với cộng đồng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện Luật Phòng, chống

tác hại của thuốc lá, tiến tới xây dựng một xã hội lành mạnh không khói thuốc.

Trong quá trình thực hiện, một số đơn vị đã có nhiều sáng kiến và biện pháp quyết liệt nên việc triển khai xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc đạt được hiệu quả cao. Đã có 18 bệnh viện xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc lá. Phần lớn các bệnh viện ngay từ cổng đã có biển cấm hút thuốc lá, cấm đem thuốc lá vào khoa, phòng; tại các khoa, phòng có lắp camera để theo dõi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hút thuốc, mỗi cán bộ y tế thường xuyên giám sát và nhắc nhở nếu gặp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Trong căng tin đa số bệnh viện không bày bán thuốc lá.

Còn tại các đơn vị trường học, ngành Giáo dục đã sớm triển khai các quy định tới tất cả các cấp học, từ đó tác động tích cực về nhiều mặt, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường. Trong năm, đã xây dựng mô hình điểm về môi trường không khói thuốc tại 115 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn các huyện Tiên Hải, Vũ Thư, Đông Hưng. Đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh

thuốc lá đều đã được trang bị kiến thức về PCTHCTL, kỹ năng thuyết phục khách hàng không hút thuốc tại nhà hàng, khách sạn; các bước thực hiện nhà hàng, khách sạn không khói thuốc; lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc; tiêu chí xây dựng nhà hàng, khách sạn không khói thuốc...

Tuy nhiên, hoạt động PCTHCTL tại trên địa bàn tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn: cán bộ làm công tác PCTHCTL còn kiêm nhiệm, ở một số cơ quan, đơn vị, sở, ngành vẫn còn cán bộ hút thuốc lá, chế tài xử phạt người có hành vi hút thuốc còn hạn chế; biện pháp chính

vẫn là truyền thông, nhắc nhở, nâng cao kiến thức của cán bộ và nhân dân về tác hại của thuốc lá; việc tuyên truyền xây dựng môi trường không khói thuốc tại các doanh nghiệp còn ít. Tỷ lệ hút thuốc lá trong nam giới tuy đã giảm nhưng vẫn còn cao (44,2%, năm 2015 là 47,3%). Tại một số bệnh viện vẫn còn tình trạng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thiếu ý thức, cố tình hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện...

Trong thời gian tới, ngành Y tế tăng cường chỉ đạo, giám sát xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc, nêu cao vai trò của người đứng đầu đơn vị

trong công tác PCTHCTL, trong công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng các biện pháp xử phạt với cá nhân và tập thể vi phạm. Đối với cán bộ, viên chức, người lao động vi phạm hoặc nhìn thấy cán bộ, nhân dân đến đơn vị hút thuốc mà không nhắc nhở cũng phải xử lý. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động phải trở thành một tuyên truyền viên tích cực hơn nữa cho hoạt động PCTHCTL. Năm 2019, ngành Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng thêm nhiều mô hình thôn, làng, lễ hội... không khói thuốc lá.

HOÀNG THIA (Trưởng tâm TT-GDSC)



Ảnh minh họa